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รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  

(Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom 
 

 
ผู้มาประชุม  
1.  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธาน 
2.  นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
3.  นางสาวภาวิณี ชพานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ คณะทำงาน 
4.  นางสาวจุฬาลักษณ์ เข็มทอง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ 
คณะทำงาน 

5.  นางสาวพร้อมพร สกุลวัชรินทร์ นิติกร กรมศุลกากร คณะทำงาน 
6.  พ.ต.อ. สมศักดิ์ นิเงาะ ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปทส. ผู้แทนกองบังคับ

การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

คณะทำงาน 

7.  นายสุพัฒ มูลพฤกษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะทำงาน 
8.  นายณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหน้าส่วนคาร์บอนเครดิต องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  คณะทำงาน 
9.  นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนัก

แผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ 
คณะทำงาน 

10.  นางสาวพัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้  คณะทำงาน 
11.  นายจำลอง อุทัยวัฒนเดช นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูก

ป่า กรมป่าไม้ 
คณะทำงาน 

12.  นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต  
กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

13.  นายธนพงศ์ โพธิแท่น เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า 

คณะทำงาน 

14.  นายบุญส่ง สมเพาะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนสำนักวิจัยและ
พัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 

คณะทำงาน 

15.  นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ นิติกรชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
16.  นายวีร์ ศรีทิพโพธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ 
คณะทำงาน 

17.  นายเสริมยชญ์ ชำนาญค้า ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
18.  นางสาวชนิศา โรจน์วิศิษฐ์กุล เศรษฐกรปฏิบัติการ ผู้แทนส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
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19.  นายนิรุตณ์ บัวพา ผู้ประสานงานด้านป่าไม้-ที่ดิน เครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือ
การจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม – เฟล็กที 

คณะทำงาน 

20.  นายสุวิทย์ ทองหอม สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ คณะทำงาน 
21.  นายวิโรจน์ ติปิน ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ภาคเหนือ ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และผู้แทน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน แม่ทา 

คณะทำงาน 

22.  นางปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด  คณะทำงาน 
23.  นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธุรกิจไม้ คณะทำงาน 
24.  นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว คณะทำงาน 
25.  นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 
คณะทำงาน 

26.  นายปิงซุน หวัง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

คณะทำงาน 

27.  นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ สมาคมไม้เก่า คณะทำงาน 
28.  ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย คณะทำงาน 
29.  นางสาวอัฉราภรณ์ ได้ไซร้ ผู้ประสานงานโครงการเฟล็กที ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับ

ป่า (RECOFTC) 
คณะทำงาน 

30.  นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
31.  นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
32.  นายเมทนี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
33.  นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร คณะทำงาน 
34.  นายพิภัช พรรณะ รองนายกสมาคมผู้ส่งออกไม้ไทย คณะทำงาน 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 
1.  รองอธิบดีกรมป่าไม้  
2.  สมาคมโรงเลื่อยจักร 
3.  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator, EU FLEGT Asia, สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) 
2.  นายสมพร คงธนกฤตกร SME Consultant สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) 
3.  นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก 
4.  นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 
5.  นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 
6.  นางสาวศุภดา คงนคร ผู้ช่วยโครงการ สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 
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7.  นางสาวอ้อมจิตร เสนา นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
8.  นางสาวพัชราวิไล วรดิษฐวงษ์ นักวิชาการป่าไม้ ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
9.  นางสาวสถิรจิต ปริปุญโญ นักวิชาการพานิชย์ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
10.  นางสาวจุฑาภา จุลาณุกะ นิติกรชำนาญการ กรมศุลกากร 

11.  นายรังษี ผ่องสว่าง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กองการอนุญาต กรม
ป่าไม้ 

12.  นายฐานันดร เพ็ชรดี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุญาตไม้ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ กองการ
อนุญาต 

13.  นายภาคิน กรณ์ธนกฤติ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ 
14.  นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด 
15.  นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 
16.  นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง เจ้าหน้าที่โครงการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
17.  นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย 
18.  นายสุนทร ยงค์วิบูลศิริ เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย 
19.  นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
20.  นายวิโรจน์ คณะพงษา ผู้จัดการ กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น 
21.  นางสาวกรวิไล วงค์ยศ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สมาคมไม้เก่า 
22.  นายสิทธิพร รอดไพรสม เจ้าหน้าที่โครงการ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) 
23.  นายพงศา ชูแนม  ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ 
24.  นายเกริก มีมุ่งกิจ เลขาธิการเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและ 

เป็นธรรม – เฟล็กที 
 
เปิดประชุมเวลา 09:36 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุม กล่าวเปิดพร้อมขอบคุณ
คณะทำงานสำหรับความก้าวหน้าในการดำเนินงาน นายสุรชัยยืนยันเป้าหมายกรมป่าไม้ในการส่งเสริม
การค้าไม้ โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ FLEGT VPA เป็นการทำงานหนึ่งเพ่ือบรรลุเป้าหมายนี้
เนื่องจากติดภารกิจนายสุรชัย มอบหมายให้นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้
ต่างประเทศ ดำเนินการเป็นประธานการประชุมแทน 
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นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ในฐานะเลขา
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ แจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้ คือ 1) 
พิจารณา ร่างภาคผนวกที่ 5 ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย ร่างภาคผนวกท่ี 6 
การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย และร่างคำแนะนำในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ด้วยตนเอง กรณีไม้ที่ปลูกข้ึนในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก. ๔-๐๑) สำหรับซื้อ
ขายเป็นรายต้น/ท่อน และน้ำหนัก/ปริมาตร และร่างแบบฟอร์ม 2) รับทราบความก้าวหน้าของ
กระบวนการ FLEGT VPA ในปี 2564 และความก้าวหน้าการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง และ
3) ลงมติต่อการพัฒนาคู่มือสำหรับโรงงานแปรรูปไม้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒   การรับรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วย
ความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ 
และประเด็นสืบเนื่อง 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2564 

- สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
มอบหมาย Focal Point ในการดำเนินงาน FLEGT VPA ภายในปี 2564 – อยู่ระหว่างนำเสนอหนังสือ 

- นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก ส่งร่างภาคผนวก
นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย (LD) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ให้สำนักงาน
เลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เพ่ือนำส่งให้ FLEGT Asia, EFI ออกความเห็นต่อไป – สำนักงานเลขาฯได้
จัดส่งร่างให้ FLEGT Asia, EFI แล้วในวันที่ 17 ม.ค.  

- นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ นำข้อเสนอแนะให้ทบทวนกฎหมายใบเบิกทาง
สำหรับไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามจากท่ีดิน ส.ป.ก. ไปพิจารณาบรรจุในรายงานกฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง 
ที่กรมป่าไม้ควรทบทวนต่อไป - อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ส่งร่างภาคผนวกการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
(PDI) ฉบับปรับปรุงแก้ไข ให้สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เพ่ือนำส่งให้ FLEGT Asia, EFI ออก
ความเห็นต่อไป – สำนักงานเลขาฯได้จัดส่งร่างให้ FLEGT Asia, EFI แล้วในวันที่ 14 ม.ค.  

- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนความสมัครใจพิจารณาร่างคำแนะนำ
ในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง (SD) กรณี ไม้ที่ขึ้นในที่ดิน ส.
ป.ก. 4-01 สำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อน และร่างแบบฟอร์ม และส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแก้ไขมายัง
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สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ภายในเดือน ธ.ค. 2564 – ปรับปรุงร่างจากความเห็นที่ได้รับแล้ว 
และในวันที่ 18 ม.ค. ได้จัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินรัฐเพ่ือสรุป
ร่าง โดยจะนำร่างขึ้นพิจารณาในวาระท่ี 4.3 ของการประชุมนี้ 

- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ร่วมพิจารณารายการข้อมูลที่ต้องการให้มีการ
เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมป่าไม้ หากมีเพ่ิมเติมให้แจ้งกลับมาที่ สำนักงานเลขานุการไทย-อียู 
เฟล็กที -  ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ 

- สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ นำผลการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ครั้งหน้า มารายงานต่อที่ประชุม - ยังไม่ได้
ดำเนินการจัดประชุม อยู่ระหว่างส่งรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
การมีอยู่ ความเป็นไปได ้และเงื่อนไขในการเชื่อมโยงข้อมูล 

- นายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมป่าไม้ 
นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที่ 11/2564 ไปพิจารณาเพ่ิมในแผนการ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมป่าไม้ – อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอแนะเพ่ือพิจารณาภายในศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่องคงค้าง 
- ส่วนรับรองการป่าไม้จัดประชุมร่วมกับ กรมศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือการเตรียมการด้านโครงสร้าง 
และกฎระเบียบ สำหรับการควบคุมการนำเข้าไม้ (จากการประชุมครั้งที่ 5/2564) – ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

- สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในกรมป่าไม้ กลุ่ม
นิติการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องระบบอิเล็คทรอนิกส์เพ่ือรองรับการควบคุม
การนำเข้าไม้ (จากการประชุมครั้งที่ 6/2564) – ยังไม่ได้ดำเนินการ 

- ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ จัดประชุมร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) โดยเชิญ
ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วม และให้หารือข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้ง
ที่ 7 ด้วย (จากการประชุมครั้งที่ 7/2564) – ยังไม่ได้ดำเนินการ 

- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการ
ยืนยันความถูกต้องของไม้ในที่ดินเอกชน (จากการประชุมครั้งที่ 7/2564) – จัดทำวิดีโอ 2 ชุด
เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอในวาระท่ี 3.2 ของการประชุมนี้ 

- การแก้ไขกฎหมายส่งออก และอัตราภาษีส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้ 
1) ไม้ท่อน รวมถึงกฤษณาท่ีเป็นไม้ท่อน เก็บอากร 10% 2) ชนิดไม้ที่เป็นท่อนให้ยกเว้นอากรตามเดิม 
3) ไม้วีเนียร์ ผลผลิตจากไม้กฤษณา และไม้แปรรูป ให้ยกเว้นอากร 4) ของทำด้วยไม้ หรือ สิ่งประดิษฐ์ 
ให้ยกเว้นอากร 5) ไม้แปรรูปให้ยกเว้นอากร (จากการประชุมครั้งที่ 8/2564) – ร่างกฎหมายผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายแล้ว ซึ่งกรมป่าไม้ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการฯว่า
การลดอัตราภาษีส่งออกเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเดิม และจะมีประโยชน์ในด้านการเพิ่ม
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ศักยภาพการแข่งขัน และยืนยันต่อคณะกรรมการฯว่าการลดอัตราภาษีส่งออกจะไม่นำไปสู่การเพ่ิมตัว
ของการลักลอบตัดไม้ คณะกรรมการฯไม่มีคำถามใดเพ่ิมเติม ในลำดับถัดไปจะนำเข้าคณะรัฐมนตรี 

- สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จัดประชุมร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมไม้ (จากการประชุมครั้งที่ 
9/2564) – อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- สมาคมไม้เก่าส่งข้อเสนอแนะแก้ไขวิธีดำเนินการ ม.ก. 4 ไปยังกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้กระทรวงทรัพยากรฯ พิจารณาสั่งการให้กรมป่าไม้
ดำเนินการ (จากการประชุมครั้งที่ 9/2564) – อยู่ระหว่างดำเนินการ 

- คณะทำงานกลุ่มย่อยไม้เก่าปรับแก้ร่างแนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้
เก่าและผลิตภัณฑ์ท่ีทำมาจากไม้เก่า และร่างคำแนะนำการจัดทำ SD และร่างแบบฟอร์มสำหรับการนำ
เคลื่อนไม้เก่าภายในจังหวัด (จากการประชุมครั้งที่ 10/2564) – อยู่ระหว่างดำเนินการ 

นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว เสนอให้ผู้รับผิดชอบในแต่
ละเรื่องคงค้างกำหนดแผนการดำเนินงาน และนำแจ้งต่อที่ประชุม นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช 
ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้รับข้อเสนอแนะ และสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กทีจะเป็นผู้
ประสานกับผู้รับผิดชอบถึงการวางแผนการดำเนินงานต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และรับทราบเรื่องคงค้าง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 

  ๓.๑ การเจรจากับสหภาพยุโรป 
  นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ Focal Point แจ้งว่า
ได้รับแจ้งจาก EU ขอเลื่อนการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 6 (JEM 6) และการเจรจาครั้งที่ 4 (NEG 

4) ออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้เดือน ก.พ. 2565 ผลจากการปรับโครงสร้างภายใน EU จะมีทีมงานใหม่

เข้ามาดำเนินการ FLEGT VPA โดยฝ่าย EU จะติดต่อกลับมาอีกครั้งในเดือน ก.พ.  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

   
๓.๒ สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางยืนยันความถูกต้องของไม้ในที่ดินเอกชน 
นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ส่งมอบ

วิดีโอ 2 ชุด 1) วิดีโอแนะนำ 3 แนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน และ 
2) วิดีโอแนะนำการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ให้คณะทำงาน
จัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ เพ่ือนำออกเผยแพร่ต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา  

  ๔.๑ รา่งภาคผนวกที่ ๕ ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-
TLAS) 
  นางสาวภาวิณี อุดมใหม ่ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก นำเสนอร่างภาคผนวก THA-TLAS 
ฉบับปรับปรุงที่ได้รวมเนื้อหาจากเอกสารแนวคิดการควบคุมการนำเข้าไม้เข้ามา พร้อมนำเสนอความเห็นจาก 
FLEGT Asia, EFI และแนวทางการชี้แจง ให้ที่ประชุมรว่มพิจารณา ร่างภาคผนวกได้ผ่านการปรับแก้ของที่
ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย THA-TLAS&SCC ครั้งที่ 1/2565 โดยพิจารณาจากที่ FLEGT Asia, EFI 
สนับสนนุการปรบัแก้มา 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างภาคผนวกฉบับปรับปรุง และแนวทางการชี้แจงต่อ FLEGT Asia, EFI 
สรุปโดยย่อดังนี ้

- FLEGT Asia, EFI ขอให้อธิบายเพ่ิมเติมเรื่องนิยามไม้เก่า – ปรบัแก้การเขียนพร้อม
ชี้แจงให้ชดัเจนว่า กฎหมายไทยควบคุมการนำเคลื่อนที่ข้ามจังหวัดของไม้เก่าที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวง
ห้ามที่มาจากที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน ไม้เก่าหมายถึงไม้ที่ถูกรื้อถอนจากสิ่งของเครื่องใช้และสิ่งปลูกสร้างจนไม่
เหลือสภาพเดิมแลว้  

- FLEGT Asia, EFI สอบถามวา่ประเทศไทยกำหนดให้เฉพาะไม้บัญชีที่ 1 ของ
อนุสัญญา CITES ต้องมีหนังสืออนุญาตนำเข้าใชห่รือไม่ – ชี้แจงว่าประเทศไทยกำหนดให้ไม้ทั้ง 3 บัญชีต้องมี
หนังสืออนุญาตนำเข้า 

- FLEGT Asia, EFI ให้ความเห็นวา่แบบฟอร์มสำแดงการทำ due diligence ควร
เป็นเอกสารแนบของภาคผนวก THA-TLAS และแนวทางปฏิบัตขิองประเทศไทย - ชี้แจงวา่แบบฟอร์มจะถูก
พัฒนาขึ้นในลำดับถัดไป และจะเป็นเอกสารแนบของกฎระเบียบเรื่อง due diligence ของกรมป่าไม้ 

- FLEGT Asia, EFI แนะนำให้เพ่ิมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศอ่ืน (other 
relevant authorities from other States) เป็นอีกหนึ่งแหลง่ข้อมูลที่สามารถเลือกใช้นอกจากองค์กรระหว่าง
ประเทศในการพิจารณารายการชนิดพันธุ์ที่มีความเสีย่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ – ตกลงเพ่ิมตามที่แนะนำ โดย
ให้สอบถาม FLEGT Asia เพ่ิมเติมว่า “other States” หมายถงึอะไร 

- FLEGT Asia, EFI แนะนำวา่บทบาทของคณะกรรมการดำเนินการร่วมในการอนุมัติ
รายการชนิดพันธุ ์ควรถูกอธิบายในภาคผนวกที่ 10: หน้าที่ของคณะกรรมการดำเนนิการรว่มด้วย – ฝา่ยไทย
จะหารือเรื่องนี้เมื่อเริ่มพิจารณาร่างภาคผนวกที่ 10  

- FLEGT Asia, EFI  ให้ความเห็นว่าหลักเกณฑ์ THA-TLAS จะตอ้งครอบคลุมการทำ 
due diligence ทั้งหว่งโซ่อุปทานไม้ โดยในร่างปัจจุบันระบุเฉพาะเกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับไม้นำเข้าเท่านั้น โดย
หลักเกณฑ์ THA-TLAS จะใช้ประกอบการประเมินบัญชปีระเทศที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ใน เกณฑ์ท่ี 1 
ประเทศที่มี due diligence สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ THA-TLAS และเกณฑ์ท่ี 2 ประเทศที่มีข้อตกลง
ด้านความถูกต้องตามกฎหมายของไม้กับประเทศไทยที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ THA-TLAS และ/หรือ มี
แผนการรบัรองไม้ระดับชาติที่ประเทศไทยยอมรับ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ THA-TLAS - ขอให้ FLEGT 
Asia, EFI ส่งแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์ THA-TLAS มาให้พิจารณาก่อนหาข้อสรุปการดำเนนิการต่อไป 
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- แผนภาพการควบคุมการนำเข้าไม้ – ตกลงเพ่ิมลงไปในภาคผนวก THA-TLAS ดว้ย 
โดยแผนภาพอาจมีแก้ไขเพ่ิมเติมหากมีการเปลีย่นแปลงใดเมื่อมีการพัฒนาการควบคุมการนำเข้าไม้เป็น
มาตรการบังคับ และการพัฒนาระเบียบปฏิบัติ 

- แผนภาพการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ไทย ในจุดตัดโค่นไม้ในทีด่ินเอกชน – 
ปรับแก้ให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือสื่อความว่า พ.ร.บ. ป่าไม้ให้ไม้ทั้งหมดในที่ดินเอกชนไม่เป็นไม้หวงห้าม ในการแสดง
ความถูกต้องของแหล่งที่มาและควบคุมการนำเคลื่อนที่ เจา้ของไม้สามารถเลือกใช้การสำแดงความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ด้วยตนเอง หรอื หนังสือรับรองไม้จากกรมปา่ไม้ (18/1) หรือ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. สวนป่า 
ตามความสมัครใจ 

นางสาวภาวิณี อุดมใหม ่ให้ข้อเสนอแนะว่าเพ่ือสนับสนุนผูป้ระกอบการในการทำ due 
diligence ควรมีการเผยแพร่คูม่ือพร้อมแผนภาพอธิบายขั้นตอนอย่างง่าย 

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
- ให้เปลี่ยนคำแปลภาษาไทยของ Negligible risk จาก “ความเสี่ยงเพียงเล็กน้อย” 

เป็น “ความเสีย่งที่ยอมรับได้” และ Non-neglible risk จาก “ความเสีย่งที่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย” เป็น “ความ
เสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้” 

- แก้ไข ข้อ 3 ใต้หัวข้อ 3.1.3 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้า หน้าที่ 4 จาก “การ
สำแดงที่แสดงให้เห็นถึงการตรวจทานข้อมูล (due diligence) และในกรณีท่ีความเสีย่งของการผิดกฎหมาย
ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย (non-negligible risk) ให้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนนิการตามมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม” เป็น “การสำแดงที่แสดงใหเ้ห็นถึงการตรวจทานข้อมูล (due diligence) และ
ในกรณีท่ีมีความเสี่ยงสงูที่จะผิดกฎหมาย…” 

- แก้ไขย่อหน้าที่ 2 ข้อ 4.4 หน้าที่ 13 ให้ถูกต้องว่า “การตรวจทานข้อมูลให้ทำ
เป็นรายการขนส่ง 

- แก้ไขย่อหน้าที่ 3 ข้อ 4.4 หน้าที่ 13 จาก “ในการนำเข้าแตล่ะครั้งผู้นำเข้า
จะต้องปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรขาเข้า โดยการยื่นเอกสารประกอบการนำเข้า ซึ่งรวมถึงแบบสำแดงการ
ตรวจทานข้อมูลฉบับสมบรูณ์ และชำระอากรให้ครบถ้วน” เป็น “ในการนำเข้าแต่ละครั้งผูน้ำเขา้จะต้องปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรนำเข้าให้ครบถว้นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงยื่นแบบสำแดงการตรวจทานข้อมูลฉบับ
สมบูรณ”์ 

ข้อหารือเรื่องการแปรรูปไม้ไม่หวงห้ามในที่ดินเอกชน และที่ดินรัฐที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประกาศ (ส.ป.ก.) 

นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ ชี้วา่ยังขาดแนวทางการยืนยันความถูกต้อง
สำหรับไม้ไม่หวงห้ามที่แปรรปูในที่ดินเอกชน และที่ดินรัฐที่กระทรวงทรัพยากรฯประกาศ (ส.ป.ก.) ซึ่งเปน็เรื่อง
ที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจัง เพ่ือให้เจ้าของไม้สามารถแปรรูปไม้ในที่ดินและยืนยันความถูกต้องได้  

นายบุญสุธีย ์จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการสว่นมาตรฐานการป่าไม้ และ นางสาวภาวิณี 
อุดมใหม่ ชี้แจงวา่ได้บรรจุกฎหมายการแปรรูปไม้ในรายการกฎหมายที่ควรทบทวนเพ่ิมเติมแลว้ โดยในปัจจุบัน
นิยาม “โรงงานแปรรูปไม”้ ยังไม่สามารถตีความได้ชัดเจนว่าควบคุมการแปรรูปใดบ้าง การแปรรูปใดต้องขอ
อนุญาตเจ้าหน้าที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ และนิยามดังกล่าวอยูร่ะหว่างการแก้ไขโดยกรมป่าไม้อยู่ นายบุญสุธีย์
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แจ้งเพ่ิมว่าเนื่องจากประเด็นนี้เป็นหนึ่งในเรื่องคงค้างของคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นสว่นดว้ยความ
สมัครใจ ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินงานต่อไปพร้อมกับเรื่องคงค้างอ่ืนๆ  

ที่ประชุมสรุปใหบ้รรจปุระเด็นการแปรรปูไม้ไม่หวงห้ามในที่ดินในเรื่องคงค้างเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าต่อไป 

ข้อหารือเรื่องไม้ที่ถูกยึด  
นางสาวสมฤดี นโิครวฒันยิ่งยง FLEGT Facilitator, EU FLEGT Asia, EFI ให้ข้อสังเกตุว่า 

คำอธิบายเรื่องไม้ที่ถูกยึดในภาคผนวก THA-TLAS ที่ระบุว่าไม่มีการขายไม้กลับเข้าตลาด ขัดแย้งกับรายงาน
การศึกษาไมข้องกลางโดย นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพานิช ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ที่รายงานวา่
ปัจจุบันมีความลักลัน่กันระหวา่งนโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2546 ที่ห้ามขายไม้ที่ถูกยึด กับ ระเบยีบกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ พ.ศ. 2533 ที่ให้ขายไม้ของ
กลางได ้ขอให้นางปยิะทิพย์ยืนยันการปฏิบัติปัจจุบันกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมป่าไม้ หาก
ได้รับคำยืนยันว่าไม่มีการขายไม้ที่ถูกยึด ขอให้นางปิยะทิพย์แก้ไขการเขียนรายงานการศึกษา เนื่องจากการ
เขียนในรายงานปจัจุบันอาจสื่อความไปได้ว่าหนว่ยงานรฐัมีการขายไม้ที่ถูกยึดอยู่ตามระเบียบกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดย FLEGT Asia, EFI ได้ซักถามประเดน็นี้มาอย่างไม่เป็นทางการ หลังจากได้อ่านรายงาน 

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เห็นดว้ยวา่ควรปรับแก้
รายงานการศึกษา ควรหลีกเลี่ยงการเขียนทีอ่าจตีความไปได้ว่ามีความขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายและการ
ปฏิบัติจริง เพราะการปฏิบัติจรงิโดยหน่วยงานรบัผิดชอบภายใต้กระทรวงทรัพยากรฯในปจัจุบนัเป็นไปตาม
นโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรฯ แล้ว ในการเขยีนรายงานควรมุ่งเนน้นโยบายและการปฏิบัติ
ในปัจจุบัน สามารถกล่าวถงึระเบียบในอดีตได้ แต่ไม่ควรนำขึ้นเป็นประเด็นหลัก ควรเก็บเป็นขอ้ค้นพบ
เพ่ิมเติมที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเท่านั้น  

นางปิยะทิพย์ ชี้แจงว่ารายงานการศึกษาต้องการแสดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างเนื้อหาในระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และ นโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวง
ทรัพยากรฯ เท่านั้น ทั้งนีส้าเหตขุองความไม่สอดคล้องเกิดจากการตกค้างของระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เดิมที่ยังคงค้างอยู่ ถึงแม้จะไม่มีการปฏิบัติใช้แล้ว ไม่ได้ต้องการสื่อว่ามีความลักลัน่กันระหว่าง
กฎหมายและการปฏิบัติจริง เสนอประเด็นนี้ขึ้นเพ่ือแนะนำใหม้ีการทบทวนใหร้ะเบียบระหว่างหน่วยงาน
ตรงกัน นางปิยะทิพย์ตกลงปรบัแก้รายงานการศึกษา 

ที่ประชุมมีมติให้นางปิยะทิพย์ปรับแกรู้ปแบบการเขียนและถ้อยคำในรายงานการศึกษาไม้
ของกลาง ในหัวข้อที ่2 ความไม่สอดคล้องในการตีความทางกฎหมายและการปฏิบัติ  โดยให้เปลี่ยนชื่อหวัข้อ 
เป็น กฎหมายและการปฏิบัติ และจึงอธิบายข้อค้นพบเรื่องความไม่สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาในระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรฐัมนตรวี่าการกระทรวงทรัพยากรฯ และข้อเสนอแนะ เป็น
เนื้อหาภายใต้ข้อดังกล่าว ทั้งนีเ้พ่ือหลีกเลี่ยงการตีความคลาดเคลื่อน 

ข้อสอบถามเรื่องข้อกฎหมายการตรวจรว่มไม้และผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าระหวา่งกรมศุลกากร
และกรมป่าไม ้

นางสาวพร้อมพร สกุลวชัรินทร ์นิติกร กรมศลุกากร สอบถามวา่มีข้อกฎหมายใดมารองรบั
การตรวจรว่ม โดยนายเมทนี สมีันตร นักวชิาการป่าไม้ชำนาญการ สว่นรบัรองการป่าไม้ ชี้แจงว่า ในทาง
กฎหมายกรมป่าไม้ไม่มีอำนาจการตรวจรว่ม ณ จุดนำเข้า แต่การตรวจรว่มนั้นเปน็การดำเนินการตามมาตรา 
51 ของกฎหมายกรมศุลกากรและข้อตกลงร่วมระหว่างกรม ในปัจจุบันมีการตรวจรว่มไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
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ทั้งหมด 189 ชุดรายการ เมื่อตรวจแล้วจะต้องบันทึกข้อมูลใน National Single Window และกรมป่าไม้จะ
ออกใบเบิกทางเพ่ือการนำเคลื่อนต่อไปตามกฎหมายป่าไม ้

นางสาวพร้อมพร สกุลวชัรินทร ์นิติกร กรมศลุกากร ขอเรยีนวา่ มาตรา 51 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายที่กำหนดหน้าที่ของผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกว่า
จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเสียก่อน จึงจะสามารถนำของออกจากอารักขาของ
ศุลกากรได้ มาตรา 51 ดังกล่าวมิได้มอบอำนาจในการตรวจรว่มให้แก่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานอ่ืนแต่ประการใด อำนาจในการตรวจรว่มของเจ้าหนา้ที่ป่าไม้ย่อมเป็นไปตามกฎหมายของกรมป่าไม้
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การตรวจร่วมเปน็ขั้นตอนหนึ่งที่จะตอ้งอาศัยการปฏิบัติงานรว่มกันของเจ้าหน้าที่ทั้ง
สองหน่วยงาน โดยเมื่อผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าสำหรับของที่ต้องมีการเปิดตรวจ
ผ่านระบบ NSW เพ่ือขอให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมตรวจสอบของแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบความ
ถูกต้องของพิกัดศุลกากร และสง่ข้อมูลผ่านระบบ NSW ไปยังดา่นป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเจ้าหนา้ที่ป่าไม้
ตรวจสอบชนิดและปริมาตรของไม้แล้ว จะส่งผลการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผา่นระบบ NSW เพ่ือ
พิจารณาตรวจปล่อยต่อไป โดยการนำไม้ออกจากอารักขาของศุลกากรจะต้องมีใบเบิกทางตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรมป่าไม้กำหนดด้วย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
- ร่างภาคผนวก THA-TLAS ฉบับปรับปรุง ให้นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ปรับแก้

เพ่ิมเติมตามมติของที่ประชุม และนำร่างสง่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เพ่ือส่งให ้FLEGT Asia, EFI 
ออกความเห็นต่อไป 

- บรรจุเรื่องการทบทวนกฎระเบยีบไม้แปรรูปในที่ดินในรายการเรื่องคงค้าง 
- นางปิยะทิพย์ปรับแกรู้ปแบบการเขียนและถ้อยคำในรายงานการศึกษาไม้ของ

กลางตามมติที่ประชุม 
๔.๒ รา่งภาคผนวกที่ ๖ การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย (SCC) 
นางสาวภาวิณี อุดมใหม ่ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก นำเสนอร่างภาคผนวก SCC ฉบับ

ปรับปรุงที่ได้รวมเนื้อหาจากเอกสารแนวคิดการควบคุมการนำเข้าไม้ และแนวทางการยนืยันความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชนเข้ามา พร้อมนำเสนอความเห็นต่อร่างจาก FLEGT Asia, EFI และแนวทางการ
ชี้แจง ให้ที่ประชุมรว่มพิจารณา ร่างภาคผนวกได้ผ่านการปรบัแก้ของที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย THA-
TLAS&SCC ครั้งที่ 1/2565 ซึง่พิจารณาจากที่ FLEGT Asia, EFI โดยพิจารณาจากที่ FLEGT Asia, EFI 
สนับสนนุการปรบัแก้มา 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างภาคผนวกฉบับปรับปรุง และแนวทางการชี้แจงต่อ FLEGT Asia, EFI 
สรุปโดยย่อดังนี ้

- FLEGT Asia, EFI แนะนำใหร้ะบุชื่อหน่วยงานทั้งหมดที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายของไม้ ให้ล้อตามภาคผนวกที่ 2 นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศ
ไทย (LD) – ไม่มีการแก้ไขเพ่ิม เนื่องจากหน่วยงานที่ระบุใน LD เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการค้า
ต่างประเทศ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น ไม่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบย้อนกลับและควบคุมห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นหนา้ที่ของกรมป่าไม้และหน่วยงาน
ภายใต้กรมปา่ไม ้
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- FLEGT Asia, EFI สอบถามเรื่องการทำเครื่องหมายบนไม้ในที่ดนิเอกชน – การทำ
เครื่องหมายบนไม้ในที่ดินเอกชนถูกระบุไว้ก่อนที่แนวทางการยนืยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดิน
เอกชนจะได้รับการสรุป สรปุใหต้ัดการทำเครื่องหมายบนไม้ในที่ดินเอกชนออกจากร่างภาคผนวก SCC เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการยืนยนัความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน 

- FLEGT Asia, EFI สอบถามวา่จะมีการพัฒนาคู่มือสำหรับโรงงานแปรรูปหรือไม่ 
และคู่มือดังกล่าวจะครอบคลุมการสำแดงวิธีการตรวจยนืยันไม้ของโรงงานต่อกรมป่าไม้หรือไม่ – แจ้งว่าการ
พัฒนาคู่มือดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะจากโครงการศึกษา ซึ่งอยูร่ะหว่างการพิจารณาวา่จะมีการพัฒนาหรือไม่ 
โดยนางสาวภาวิณ ีอุดมใหม่ แจง้เพ่ิมเติมว่าหากที่ประชุมมีมติให้พัฒนาคู่มือจะนำมาระบุเป็นปีกกาไว้ในร่าง
ภาคผนวก SCC 

นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพานชิ ที่ปรกึษา สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เน้นยำ้ว่าคู่มือ
สำหรับโรงงานแปรรูปไม้ที ่โครงการศึกษา เรื่อง แนวทางการปอ้งกนัไม้ผิดกฎหมายจากแหล่งที่มาไปจนถึง
โรงงานแปรรูปไม้ข้ันต้น เสนอไป ให้พัฒนาเป็นแนวทางภาคสมัครใจเท่านั้น ไม่ได้ให้ออกเป็นข้อบังคับทาง
กฎหมาย 

นางสาวภาวิณี อุดมใหม ่สอบถามเรื่องการทำบัญชีไม้และไม้แปรรูปวา่ต้องบันทึกเศษ
วัตถุดิบที่ได้จากการแปรรปูหรอืไม่ นายมนตร ีนุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ แจ้งว่าบัญชี
ไม้จะต้องบันทึกจำนวนไม้ที่รับเข้ามาและแปรรูปออกไป จะต้องแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการแปร
รูปซึ่งรวมถึงขี้เลื่อยดว้ย และระบุจำนวนผลิตภัณฑ์ท่ีแปรรูปได ้ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปจะต้องทำการ
กระทบยอดไม้ด้วยตนเอง 

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้  
แก้ไขย่อหน้าที่ 1 ภายใต้ (ก) กิจกรรมหลัก จุดควบคุมที่ 3 ประเภทที่ 2: โรงงานที่ได้รับ

ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไม้ตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม้ จาก “ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรปูไม้ถูกกำหนด
โดยกฎหมายให้ต้องทำการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ซ้ือมาว่ามาจากแหล่งที่มาที่ถูกกฎหมายและได้มาโดยชอบดว้ย
กฎหมาย” เป็น “ผู้รบัอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปต้องรับไม้ที่มีหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม
มาตรา 51 (6)” พร้อมเพ่ิมเอกสาร/หลักฐาน 6 ประเภทที่ระบใุนมาตรา 51 (6) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบร่างภาคผนวก SCC ฉบับปรบัปรุง ให้นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ 
ปรับแก้เพ่ิมเติมตามมติของที่ประชุม และนำร่างสง่สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เพ่ือส่งให้ FLEGT 
Asia, EFI ออกความเหน็ต่อไป 

 
๔.๓ คำแนะนำในการจดัทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง 

กรณี ไม้ที่ปลูกขึ้นในเขตปฏิรปูที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก. 4-01) สำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อน และ
น้ำหนัก/ปริมาตร และแบบฟอร์ม 

นางสาวอัจฉราภรณ์ ได้ไซร้ ผู้ประสานงานโครงการเฟล็กที RECOFTC ชี้แจงความเป็นมา
ของการพัฒนาเอกสาร โดยที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นสว่นความสมัครใจ ได้มีมติไปในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2563 ให้พัฒนาแนวทางการยืนยันความถกูต้องตามกฎหมายของไม้ที่ปลกูขึ้นในที่ดิน ส.
ป.ก. แนวทางดังกล่าวอยูร่ะหว่างการจัดทำโดยจะครอบคลุมไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. 3 กรณคีือ 1) ไม้ที่ไม่มีชื่อหรือ
ชนิดตรงกับไม้หวงห้ามทั้งที่ปลกูขึ้นและไม่ปลูกขึ้น 2) ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามทีป่ลูกขึ้น และ 3) 
ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้น และในการประชุมครั้งที่ 3/2564 มีมติให้พัฒนา
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คำแนะนำการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง (SD) และแบบฟอร์มตาม
แนวทางของไม้ในที่ดินเอกชน โดย SD จะไม่สามารถใช้ได้กับไม้กรณีท่ี 3 ซึ่งมีสถานะเปน็ไม้หวงห้ามและต้อง
ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ปา่ไม้ 

นางสาวอัจฉราภรณ์นำเสนอคำแนะนำในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตาม
กฎหมายของไม้ด้วยตนเอง กรณี ไม้ที่ปลูกขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดนิเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก. 4-01) สำหรับซื้อขาย
เป็นรายตน้/ท่อน และน้ำหนัก/ปริมาตร และแบบฟอร์มให้ที่ประชุมพิจารณา เอกสารดังกล่าวมีรูปแบบตาม
ทีด่ินเอกชน ประกอบด้วย  

1) หนงัสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ซึ่งให้ระบุตัวตนเจา้ของไม้ 
แหล่งที่มาของต้นไม้ รายการสรปุต้นไม้ที่ตัด และการลงนามรับรองข้อมูล พร้อมรายการเอกสารแนบเพ่ือ
ยืนยันตัวตน สิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน กรณีขายเป็นรายต้น/ท่อนให้มีบัญชีรายการไม้แนบท้ายด้วย 

2) เอกสารการนำเคลื่อนที่ไม้แนบท้ายหนังสือสำแดงฯ 
3) แนวทางปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่โรงงานแปรรูปไม้

ดำเนินการดว้ยตนเอง 
โดยในการสำแดงฯไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดิน ส.ป.ก. มีที่เพ่ิมขึ้นมาจากที่ดินเอกชน คือ

ข้อเสนอแนะวิธีการเพ่ิมความนา่เชื่อถือต่อไม้ในกรณีท่ี 2 ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่ปลูกขึ้น
ประกอบด้วย 3 วิธีทางเลือก 1) แสดงหลักฐานการขึ้นทะเบยีนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ ๒) 
แสดงหลักฐานข้อมูลการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ หรือ 3) แสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกของของ
องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน หรือ 4) ให้เจ้าหน้าที่รฐัในท้องถิ่น เช่น กำนนั ผู้ใหญบ่้าน เปน็พยาน 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างคำแนะนำและแบบฟอร์มโดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
- แก้ข้อ 5 ใต้ข้อ 1.3 รายการสรปุตันไม้ที่ตัดรายต้น ในคำแนะนำการจัดทำหนังสือ

สำแดงฯ สำหรับการขายเปน็รายต้น/ท่อน จาก “หมายเหตุ เพ่ือลงรายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีท่ีมีลักษณะการ
ขายแบบผสม เชน่ การขายแบบต่างๆ” เป็น “หมายเหต ุเพ่ือลงรายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีท่ีไม้มีลักษณะพิเศษ 
เช่น มสีองนาง มีก่ิงมาก” 

- เพ่ิม หมายเหตุ ระบุสิทธิทางกฎหมายในตน้ไม้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง ใน
แบบฟอร์มหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองรายต้น/ท่อน และ น้ำหนัก/ปริมาตร โดย
ให้นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ และกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ ส่งถ้อยคำมาที่สำนักงานเลขานุการ
ไทย-อียู เฟล็กที 

- เพ่ิมคำว่า ส.ป.ก. ในข้อ 2 ใต้ข้อ 1.2 แหล่งที่มาของต้นไม้ที่ปลูกขึ้น ในแบบฟอร์ม
หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเองรายต้น/ท่อน และ น้ำหนัก/ปริมาตร เป็น “ความ
เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ หมายถึง ผู้ที่กรอกข้อมูลในสว่นที่ ๑.๑ เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ เป็นผู้เช่า
จากส.ป.ก. หรือที่ได้รับการยินยอมให้ใช้ประโยชนจ์ากส.ป.ก.” 

- ตรวจสอบวิธีการเขียนให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ 
ข้อหารือเรื่องแนวทางการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ปลูกขึ้น 
นายฐานันดร เพ็ชรดี นักวชิาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส่วนอนุญาตไม้ของป่าและเลื่อยโซ่ยนต์ 

แจ้งที่ประชุมถึงกรณทีี่เกิดขึ้น กองการอนุญาตได้รับร้องเรียนจากผู้ค้าคนกลางรายหนึ่งว่า ไดน้ำเคลื่อนไม้ ส.
ป.ก. ที่ซื้อจากเจ้าของไม้ที่แจ้งวา่เป็นไม้ที่ปลูกขึ้นก่อนได้รับสิทธิ ส.ป.ก. ระหว่างนำเคลื่อนพ่อค้าคนกลางถูก
ตำรวจจับและตั้งข้อหาว่าทำไมห้วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต พ่อค้าคนกลางไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสม
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มายืนยันต่อตำรวจได้ เนื่องจากไม้ดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนสวนป่า ไม่ได้มาจากแปลงปลูกที่เป็นแถวหรือ
แนว และไม่สามารถหาพยานที่เหมาะสมมายืนยนัได้ ตำรวจเหน็ว่าพยานแวดล้อมซึ่งเป็นบุคคลในพ้ืนที่
ข้างเคียงที่พ่อค้าคนกลางใช้ไม่มีน้ำหนักพอ และผู้ใหญ่บ้านหรอืกำนันไม่สามารถเป็นพยานได้ เพราะมีอายุ
น้อยทำให้ไม่ทราบประวัติความเป็นมาที่แท้จริงของไม้ จะเห็นได้ว่าการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ปลูกขึ้นยังคงเป็น
ปัญหาอยู่ โดยเฉพาะเมื่อกรมปา่ไม้ให้สิทธิไม้ที่ปลูกขึ้นก่อนได้รับสิทธิ ส.ป.ก. ด้วย เพราะวิธีการตรวจพิสูจน์ที่
กรมป่าไม้มียึดโยงตามระยะเวลาการปลูกหลังจากได้รับสิทธิ ส.ป.ก. เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมี
แนวทางการตรวจพิสูจนใ์ห้เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ขอเสนอให้ระบุแนวทางตรวจ
พิสูจน์สำหรับเจ้าหนา้ที่ลงไปในคำแนะนำการจัดทำหนังสือสำแดงฯ สำหรบัไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. ด้วย 

นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที และนายพงศา ชู
แนม ประธานธนาคารต้นไม้ เหน็ว่าแนวทางการตรวจพิสูจนส์ำหรับเจ้าหน้าที่ไม่ควรอยู่ในคำแนะนำการจัดทำ
หนังสือสำแดงฯ เนื่องจากคำแนะนำจัดทำขึ้นสำหรับเจา้ของไม้และผู้ครอบครองไม้ต่อไป ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการของเจ้าหน้าที ่นางสาวปานจิตเสนอว่าหากที่ประชุมมีมติให้จัดทำแนวทางการตรวจพิสูจน์สำหรับ
เจ้าหน้าที่แยกออกมา ควรมอบหมายให้หนว่ยงานรฐัเป็นผูน้ำในการพัฒนา เนื่องจากคณะทำงานกลุ่มย่อยได้มี
การหารือเรื่องดังกล่าวก่อนหนา้นี้และตระหนักดีว่าไม่มีศักยภาพพอที่จะกำหนดแนวทางการตรวจพิสูจน์ และ
ไม่สามารถไปกำหนดสิ่งที่เจ้าหน้าที่จะทำได้ 

ข้อหารือเรื่องการให้ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้ที่ไม่ได้ปลูกขึ้นบนที่ดิน ส.ป.ก. ไม่เป็น
หวงห้าม 

นายปรเมศวร ์พายัพสถาน ผูช้่วยผู้จัดการโครงการฯ สมาคมไม้เก่า เสนอให้แก้ไขกฎหมาย
ให้ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้น ไม่เป็นไม้หวงห้ามด้วย เนื่องจากที่ดิน ส.ป.ก. คือที่ป่า
เสื่อมโทรมเดิม ที่กรมป่าไม้ยกให้ ส.ป.ก. ไปจัดสรรให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ ในการเข้าใชป้ระโยชน ์
ประชาชนได้เข้ามาบำรุงรักษาทีด่ินและไม้แทนกรมป่าไม้ เพราะฉะนั้นประชาชนก็ควรมีสิทธิใช้ไม้ นอกจากนี้
การแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้สิทธิไม้ที่ไม่ได้ปลูกขึ้นยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือแก้ปัญหาการไม่มีวิธีการตรวจพิสูจน์ไม้
ที่ปลูกขึ้น 

นายฐานันดร ชี้แจงจากที่นายปรเมศวร์กลา่วว่า หากได้สิทธิใชป้ระโยชน์ที่ดินก็ควรได้สิทธิ
ในไม้ด้วยนั้น เป็นไปตามหลักสว่นควบของที่ดินเอกชน จึงไม่สามารถนำมาใช้กับที่ดินรัฐอย่าง ส.ป.ก. ได้ ทั้งนี้
ตนเห็นดว้ยกับข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายให้ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้นไม่เป็นไม้หวง
ห้าม เพราะในปัจจุบันไม้ดังกลา่วมีจำนวนน้อย และเกษตรกรที่เข้ามาใช้ที่ดินก็ได้บำรุงรักษาไม้ต่อด้วย จึงควร
สามารถใช้ประโยชน์จากไม้นั้นได้ ขอเสนอให้นำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ 

นายพงศา เห็นดว้ยว่าควรมีการทบทวนและแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยเสนอให้เขียนไปใน
ลักษณะที่ว่า “ไม้ที่ปลูก หรือ ไม้ที่ได้รับการบำรุงรักษา ไม่เป็นไม้หวงห้าม” เพ่ือชี้ให้เห็นว่าในการเข้าใช้
ประโยชน์ในที่ดิน เกษตรกรได้บำรุงรักษาไม้นั้นด้วย 

นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพานชิ ประธานสหกรณส์วนปา่ภาคเอกชน จำกัด เสนอให้มีการ
กำหนดนิยามคำว่า “ปลูกขึ้น” ใน พ.ร.บ. ป่าไม้ โดย พ.ร.บ. ป่าไม้ ไม่เคยมีนิยามดังกล่าว ขอให้นิยามเป็นไปใน
ลักษณะว่า ไม้ที่ปลูกขึ้น ให้รวมถึงการเก็บรักษาและปล่อยให้คงมีชีวิตมาจนถึงวันที่ตัดโค่นหรอืขาย 

ข้อหารือเรื่องกฎหมายการออกใบเบิกทางให้กับไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามจากที่ดิน ส.ป.ก. 
เมื่อผ่านด่านป่าไม้ด่านแรก 
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นายปรเมศวร ์เหน็ว่าควรมีการทบทวนกฎหมายดังกล่าว นายพงศาเห็นด้วยพร้อมให้
เหตุผลว่า การนำกฎหมายเรื่องใบเบิกทางมาใช้กับที่ดิน ส.ป.ก. ผิดกับเจตนารมย์ของกฎหมายที่ต้องการ
ควบคุมไม้จากป่า ที่ดิน ส.ป.ก. เป็นที่ดินรัฐ แต่ถูกรวมเปน็ที่ป่าด้วย เพราะความไม่เป็นเหตุเปน็ผลของนยิาม 
“ป่า” ที่ตีความรวมที่ดิน ส.ป.ก. ดว้ย อย่างไรก็ตามในปจัจุบันก็มีการยุบด่านป่าไม้ลงไปเยอะ ตนจึงไม่ติดขัด
ในประเด็นนี้มากนัก 

นายฐานันดร และ นายเมทน ีสมีันตร นักวชิาการป่าไม้ชำนาญการ สว่นรบัรองการป่าไม้ 
ชี้แจงว่าการออกใบเบิกทางให้กบัไม้ที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามจากที่ดิน ส.ป.ก. เป็นไปตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ. ป่า
ไม้ ซึ่งให้ไม้ดังกล่าวต้องออกใบเบิกทางและจ่ายค่าธรรมเนียมเมือ่นำเคลื่อนผ่านด่านป่าไม้แรก โดยนาย
ฐานันดรเห็นว่ากฎหมายดังกลา่วเป็นกฎหมายที่ยังตกค้างอยู่จากการแก้ไขมาตรา 7 

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เห็นดว้ยกับข้อเสนอ
เรื่องการพัฒนาแนวทางการตรวจพิสูจน์สำหรับเจ้าหน้าที่ และการแก้ไขกฎหมายให้ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับ
ไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้นเป็นไม้ไม่หวงห้าม  

ที่ประชุมมอบหมายให ้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เปน็ผู้นำใน
การหารือรว่มกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ในประเด็นดังต่อไปนี ้

1) การแก้ไขกฎหมายให้ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้นไม่เป็นไม้
หวงห้าม 

2) แนวทางการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ปลูกขึ้น แต่หากได้ข้อสรุปให้แก้ไขกฎหมายไม่ต้อง
หารือเรื่องนี ้

3) แนวทางการสื่อสารเรื่องไม้ในทีด่ิน ส.ป.ก. ไปยังเจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วข้องทั้งหมด 
นายฐานันดรเสนอให้กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ เข้าร่วมหารือ หรือเป็นผู้นำ ในการแก้ไข

กฎหมาย และขอให้นำเรื่องการมอบหมายหนว่ยงานกรมป่าไม้เข้าที่ประชุมของกรมป่าไม้ เพ่ือให้อธิบดีกรมป่า
ไม้มอบหมายต่อไป 

เรื่องอ่ืนๆ 
นางปิยะทิพย์ เสนอให้มีการตั้งศูนย์กลางในการรับข้อร้องเรียน ให้ประชาชนสามารถ

แจ้งหากถูกจับในขณะที่ไม้ถูกต้องแล้ว 
สืบเนื่องจากคำถามของนางสาวสมฤดี นโิครวฒันยิ่งยง FLEGT Facilitator, EU FLEGT 

Asia, EFI  นายสุพัฒ มูลพฤกษ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ชี้แจงเรื่อง 
การให้เข้าใช้ประโยชน ์และ การให้เช่า โดย ส.ป.ก. แจ้งว่าทั้งคูเ่ป็นการจัดสรรที่ดินโดย ส.ป.ก. เหมือนกัน 
เพียงแต่เป็นการใช้คำที่แตกต่างกันเท่านั้น ในระเบียบเดิมใช้คำว่า “ให้เข้าใช้ประโยชน์” ในระเบียบปัจจุบันใช้
คำว่า “ใหเ้ช่า” 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
- แบบฟอร์มและคำแนะนำในการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมาย

ของไม้ด้วยตนเอง กรณี ไม้ที่ปลูกขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร (ส.ป.ก. 4-01) สำหรับซือ้ขายเป็นราย
ต้น/ท่อน และน้ำหนัก/ปริมาตร ให้นางสาวอัจฉราภรณส์่งมอบร่างทีป่รับแก้เพ่ิมเติมตามมติของที่ประชุม และ
ที่เพ่ิมหมายเหตุเรื่องสิทธิทางกฎหมายในต้นไม้ตามประมวลกฎหมายแพ่งจากนายพงศาและกลุ่มนิติการแล้ว 
ให้กรมป่าไม้ โดยส่งผ่านสว่นมาตรฐานการป่าไม้ เพ่ือนำเสนอให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาออกประกาศ 
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- ให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เปน็ผู้นำในการหารือร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายให้ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่ไม่ได้ปลูกขึ้นไม่เป็นไม้
หวงห้าม แนวทางการตรวจพิสจูน์ไม้ที่ปลูกขึ้น และแนวทางการสื่อสารเรื่องไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. ไปยังเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้นำเรื่องการมอบหมายหน่วยงานกรมปา่ไม้เข้าที่ประชุมกรมป่าไม้เพ่ือให้อธิบดีกรมป่าไม้
พิจารณามอบหมายหน่วยงานดำเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องความก้าวหน้าและการดำเนินงานดา้นตา่งๆ 

๕ .๑ สรุปภาพรวมการดำเนนิงานของคณะทำงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ยกเลิกวาระการนำเสนอนี้ เนื่องจากเวลาการประชุมที่จำกัด ที่ประชุมสามารถอ่านข้อมูล

นำเสนอได้จากเอกสารประกอบการประชุมที่ 5.1 ความก้าวหน้า FLEGT ประเทศไทยปี 2564 ซึ่งมีเนื้อหา
โดยย่อดังนี ้ 

- สถิติการประชุม – จัดประชุมไปทั้งหมด 56 ครั้ง โดยมีอัตราสว่นการเข้าร่วม
ระหว่างหญิง - ชายอยู่ในระดับที่น่าพอใจที่ 48% หญิง - 58% ชาย ขณะเดียวกันอัตราการเข้าร่วมระหวา่ง
ภาคสว่นยังคงขาดความสมดุลบ้างโดยภาครฐั - เอกชน – ประชาสังคม อยู่ที่ 52% - 35% - 13% ตามลำดับ 

- ความก้าวหน้าภาคผนวก – มีความก้าวหน้าอย่างมาก ได้มีการพิจารณาและ
ปรับปรุงภาคผนวกตามมติการเจรจาครัง้ที่ 3 (NEG 3) เรียบร้อยแล้ว และร่างภาคผนวกที่จะนำเข้า NEG 4 ได้
ส่งให้ EU หรือใกล้พร้อมส่งให้ EU แล้ว 

- ความสำเร็จด้านการสื่อสาร –  การสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยในป ี2564 
ได้จัดงานประชาสัมพันธ์ที่สำคญั เชน่ งานวันปา่ไม้โลก ซึ่งได้นำเสนอเรื่อง FLEGT VPA ต่อ Delegation of 
the European Union to Thailand รฐัมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม FAO และ
ผู้บริหารของหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวข้อง และงานเสวนาออนไลน์ “สิทธิของประชาชนและหน้าทีข่องรัฐในการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ” ในด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ ์มีการจัดทำวิดโีอ FLEGT Success Stories 
ภาพเคลื่อนไหวแนะนำ FLEGT VPA และวิดโีอแนะนำแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ใน
ที่ดินเอกชน รวมถึงสื่ออ่ืนๆ ทีผ่ลิตเป็นประจำโดยสำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เช่น จดหมายข่าว 
บทความ วิดโีอ และภาพ ที่เผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ ในปีที่ผ่านมาสมาชิกคณะทำงานจดัทำข้อตกลงเป็น
หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจให้ความร่วมมือในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรมต่างๆ อย่างดี การ
ดำเนินงานที่ต่อเนื่องส่งผลต่อความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร ซึ่งปรากฎในอัตราการเข้าร่วมและอัตราการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเลขานุการฯ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
๕.๒ ความก้าวหน้าการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ที่เกี่ยวข้อง 
นางสาวอภริดี จิตต์ปรารพ นิติกรชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มนิติการ นำเสนอความก้าวหน้า

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการปา่ไม้ ประจำป ี2565 โดยเป็นการแก้ไขในประเด็นที่ยังตกค้างหลังจากการ
แก้ไขมาตรา 7 โดยมีการแก้ไขดังต่อไปนี้ 

- แก้ไขนิยาม “ป่า” (อนุ 4 วงเลบ็ 1 พ.ร.บ. ป่าไม)้ ให้มีความหมายสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง และสภาพพ้ืนที่ความเป็นปา่ในปัจจุบนั – การแกไ้ขดังกล่าวเป็นการดำเนนิการตามมติของ
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คณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 921/2558 เนื่องจากนยิาม “ป่า” ในปัจจุบัน ตีความรวมพ้ืนที่ที่ในความเปน็จริง
ไม่ใช่พ้ืนที่ป่าเข้ามาด้วย เช่น สนามหลวง และแม่น้ำเจา้พระยา ก่อให้เกิดปัญหาต่อภาครฐัและเอกชนทีจ่ะเข้า
ใช้พ้ืนที่ดังกล่าว ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกินความจำเปน็ และสร้างภาระ 

- แก้ไขนิยาม “โรงงานแปรรูปไม”้ (มาตรา 4 อนุ 13 พ.ร.บ. ป่าไม้) – เนื่องจาก
นิยามปัจจุบันไม่สามารถตีความได้ชัดเจนว่า การปฏิบัติใดถือเป็นการแปรรูปไม้ และการปฏิบตัิใดเข้าข่ายต้อง
ขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาโดยเฉพาะหลังจากแก้ไขมาตรา 7 ที่ให้แปรรูปไม้ทุกชนิด
บนที่ดินเอกชน และไม้ไม่หวงหา้มบนที่ดินรัฐที่ประกาศ (ส.ป.ก.) ไดโ้ดยไม่ต้องขออนุญาต แต่เนื่องจากมี
กฎหมายในสว่นโรงงานแปรรูปไม้เรื่องการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้อยู่ จึงยังคงต้องขออนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้ไม่ว่าจะแปรรปูไม้หวงห้ามหรือไมไ้ม่หวงห้ามก็ตาม กรมป่าไม้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะแก้ไขไป
ในแนวทางใด โดยอาจล้อจากนยิาม “โรงงาน” ของ พ.ร.บ. โรงงาน ที่นิยามว่า โรงงาน หมายถึง สถานที่ที่มีแรง
การผลิตมากกว่า 50 แรงม้า หรือ คนงานมากกวา่ 50 คนขึ้นไป 

นางสาวอภริดี แจ้งวา่หากท่านใดมีประเด็นที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้ส่งมาที่กลุ่มนิติการ 
กรมป่าไม้พิจารณา โดยในกระบวนการแก้ไขกฎหมายนัน้จะตอ้งจัดตั้งคณะกรรมการของกรมป่าไม้เพ่ือสรุปร่าง
ข้อเสนอแก้ไขกฎหมาย เพ่ือนำเข้าสำนักงานพัฒนากฎหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และนำเข้าคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาต ิเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อได้รับความเหน็ชอบ
จาก ครม. จึงเข้าสู่กระบวนการการตรากฎหมายในระดับ พ.ร.บ.  

นางสาวรุ่งนภา วฒันวเิชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ขอให้นำ
ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงกฎหมายที่สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมป่าไม้ และ
ถูกบรรจุในเรื่องคงค้างของคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ จากปี 2564 เข้าพิจารณาในคณะกรรมการของกรม
ป่าไม้ด้วย 

นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ ขอให้ยกเวน้การดำเนนิกฎหมายอันเป็นผลจาก
ความไม่ชัดเจนของนิยาม “โรงงานแปรรปูไม”้ เช่นที่ให้การไสหรือกบไม้ต้องขออนุญาตตั้ง “โรงงานแปรรูป
ไม”้ จนกว่าการแก้ไขนิยามจะสำเร็จ  

นายพงศา ขอเสนอให้มีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ด้วย ควรแก้ไขให้
ชัดเจนว่าไม้จากที่ดินกรรมสิทธแิละที่ดินรัฐที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศจะสามารถ
นำไปขายได้โดยไม่ต้องขออนุญาตใดๆ 

นายพงศา และนางปยิะทิพย์ เอ๋ียวพานชิ ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน จำกัด เหน็
ด้วยกับการแก้ไขนิยาม “ปา่”  

นางปิยะทิพย์ขอทราบแนวทางการแก้ไขกฎหมายของกรมป่าไม้ เช่น นิยาม “ป่า” จะถูก
แก้ไปในลักษณะใด 

นายพงศา นางปิยะทิพย์ และนายปรเมศวร ์พายัพสถาน ผู้ชว่ยผู้จัดการโครงการฯ สมาคม
ไม้เก่า และนายอมรพงศ์ หิรญัวงศ์ กรรมการ สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว สนับสนุนให้มีผู้มีสว่นได้สว่นเสียใน
กระบวนการแก้ไขกฎหมาย นายอมรพงศ์เสนอว่าผู้มีสว่นได้สว่นเสียควรมีสว่นรว่มตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนด
เป้าหมาย เพ่ือกรมป่าไม้จะได้รวบรวมประเด็นที่ต้องแก้ไขร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะเปน็ประโยชน์มากกว่า
การนำร่างที่เสร็จแล้วมารบัฟังความเหน็ภายหลัง 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑ ความคิดเห็นต่อการจัดทำคู่มือโรงงานแปรรูปไม้ 
นายบุญสุธีย ์จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการสว่นมาตรฐานการป่าไม้ สรุปความเป็นมาของประเด็น

การตรวจสอบความถูกต้องของไม้ก่อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้ ในการเจรจาระหว่างประเทศไทย-EU ครั้งที ่3 (NEG 

3) ได้ข้อสรุปว่าฝ่ายไทยจะดำเนนิการในเรื่องดังกล่าว จาก NEG 3 ถึงปัจจุบนั ฝ่ายไทยได้ดำเนนิการไปแลว้ 2 

เรื่องคือ 1) เพ่ิม แนวทางปฏิบตัิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่โรงงานแปรรูปไม้
ดำเนินการดว้ยตนเอง ในแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ และคำแนะนำการจัดทำหนงัสือ
สำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง ทั้งกรณีท่ีดินเอกชน และ ส.ป.ก. และ 2) ทำโครงการศึกษา 
เรื่อง แนวทางการป้องกันไม้ผิดกฎหมายจากแหล่งที่มาไปจนถงึโรงงานแปรรูปไม้ข้ันต้น โดย นางปิยะทิพย์ เอ๋ียว
พานิช ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้โครงการศึกษาดังกล่าวมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาคู่มือ
สำหรับโรงงานแปรรูปไม้เพ่ิม โดยที่ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย THA-TLAS&SCC ครั้งที่ 1/2565 ได้หารือไป
เบื้องต้น และสรุปความเห็นออกมาได้ 2 ฝา่ย 1) เห็นดว้ยเพราะมองว่าคู่มือจะทำให้มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ และจะไม่สร้างภาระเพ่ิม และเป็นสิ่งที่ทุกผู้ประกอบการทุกขนาดดำเนินการอยู่แลว้ 
เพียงแต่ไม่มีการจัดทำคู่มือเป็นมาตรฐานกลางเท่านั้น ในทางกลับกันจะเป็นการสนับสนุนผูป้ระกอบการราย
ย่อยให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และ 2) ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าไม่จำเป็นต้องพัฒนาคู่มือใหม่เนื่องจากกรม
ป่าไม้มี แนวทางปฏิบัติของผู้อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้อยู่แล้ว (http://www.forest.go.th/industry/wp-

content/uploads/sites/12/2014/07/32.pdf) และการออกคู่มือเพ่ิมอาจเป็นการสร้างภาระให้ผู้ประกอบการ

ด้วย คณะทำงานกลุ่มย่อยฯจึงมีมติให้นำเข้าที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเปน็หุ้นสว่นด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือลงมติว่าจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับโรงงานแปรรูปไม้หรือไม่ 

นายมนตร ีนชุอนงค์ ชี้แจงว่า แนวทางปฏิบัติของผู้อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้แนะนำการ
ปฏิบัติในภาพรวม โดยล้อจากสิง่ที่กฎหมายกำหนด แนวทางดังกล่าวไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าจะต้องมีข้ันตอน
การตรวจสอบไม้อย่างไร เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนด และแต่ละโรงงานก็มีขั้นตอนการปฏิบัตขิองตนอยู่ ไม่
ติดขัดหากจะพัฒนาคู่มือสำหรบัโรงงานแปรรูปที่ระบุขั้นตอนการตรวจสอบไม้ และอ่ืนๆอย่างละเอียด เพ่ือ
แนะนำผู้ประกอบการถึงทางเลอืกภาคสมัครใจเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด 

นางปิยะทิพย์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าโครงการศึกษาได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ
รายย่อยโดยเฉพาะ เนื่องจากโรงงานรายใหญ่ที่มี ISO ไม่มีปัญหาในการตรวจสอบไมอ้ยู่แล้ว แต่ผู้ประกอบการ
รายย่อยเปน็กลุ่มที่เจออุปสรรค เนื่องจากมีการปฏิบัติกันเองตามความรู้ที่ส่งทอดมา แต่ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติ
ที่เป็นมาตรฐาน โดยแนวทางนีจ้ะช่วยให้ผูป้ระกอบการรายย่อยมีวิธีปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน  

นายปิงซุน หวัง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวสัดุแผ่น ไม่ติดขัดหากจะมีการ
พัฒนาคู่มือดังกล่าว  

มติ ที่ประชุมมีมติให้พัฒนาคู่มือสำหรับโรงงานแปรรูป โดยใชช้ื่อเอกสารวา่ “คำแนะนำในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของไม้ก่อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้” ให้คูม่ือดังกล่าวครอบคลุมกระบวนการตรวจสอบไม้
จากทุกแหล่งที่มายกเวน้ไม้นำเข้า มอบหมายใหส้่วนมาตรฐานการป่าไม้เป็นผู้ดำเนนิการหลักโดยหารือรว่มกับ
ผู้มีส่วนได้สว่นเสยี 

http://www.forest.go.th/industry/wp-content/uploads/sites/12/2014/07/32.pdf
http://www.forest.go.th/industry/wp-content/uploads/sites/12/2014/07/32.pdf
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๖.๒ นดัหมายการประชุมครั้งต่อไป 
การประชุมคณะทำงานจัดทำขอ้ตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ครั้งที่ 2/2565 จะจัด

ขึ้นในวันพฤหัสบดีที ่10 มี.ค. เวลา 09:30-17:00 น. 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 16:46 น. 
 
สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป 

1. ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กำหนดแผนการดำเนนิงานเรื่องคงค้าง และรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
(จากมติของวาระที่ 2.1) 

2. นางสาวภาวิณี อุดมใหม ่ที่ปรึกษาการจัดทำภาคผนวก ส่งร่างภาคผนวก ระบบรบัประกันความ
ถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย ฉบับปรับปรุง ใหส้ำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เพ่ือส่งให้ 
FLEGT Asia, EFI ออกความเหน็ต่อไป (จากมติของวาระที่ 4.1) 

3. นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพานชิ ที่ปรกึษา สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ปรับแกรู้ปแบบการเขียนและ
ถ้อยคำในรายงานการศึกษาไม้ของกลางตามมติที่ประชุม (จากมติของวาระที่ 4.1) 

4. นางสาวภาวิณี อุดมใหม ่ส่งร่างภาคผนวก การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย ฉบับปรบัปรุง ให้
สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที เพ่ือส่งให้ FLEGT Asia, EFI ออกความเหน็ต่อไป (จากมตขิอง
วาระที่ 4.2) 

5. นางสาวอัจฉราภรณ์ ได้ไซร้ ผู้ประสานงานโครงการเฟล็กที RECOFTC ส่งคำแนะนำในการจัดทำ
หนังสือสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ด้วยตนเอง กรณี ไม้ที่ปลูกขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดนิเพ่ือ
การเกษตร (ส.ป.ก. 4-01) สำหรับซื้อขายเป็นรายต้น/ท่อน และน้ำหนัก/ปริมาตร และแบบฟอร์ม ให้
กรมป่าไม้ ผ่านสว่นมาตรฐานการป่าไม้เพ่ือนำส่งให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาออกประกาศ ทั้งนี้ให้ 
นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ และกลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ ส่งหมายเหตุระบุสิทธใินไม้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งมาเพ่ือนำไปเติมในแบบฟอร์ม (จากมติของวาระที ่4.3) 

6. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ เป็นผู้นำในการหารือรว่มกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
ในเรื่องการแก้ไขกฎหมายให้ไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงหา้มที่ไม่ได้ปลูกขึ้นไม่เป็นไม้หวงห้าม 
แนวทางการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ปลูกขึ้น และแนวทางการสื่อสารเรื่องไม้ในที่ดิน ส.ป.ก. ไปยังเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้นำเรื่องการมอบหมายหน่วยงานกรมปา่ไม้เข้าที่ประชุมกรมป่าไม้เพ่ือให้อธิบดีกรม
ป่าไม้พิจารณามอบหมายหนว่ยงานดำเนนิการต่อไป (จากมติของวาระที่ 4.3) 

7. ส่วนมาตรฐานการป่าไม้พัฒนา “คำแนะนำในการตรวจสอบความถูกต้องของไม้ก่อนเข้าโรงงานแปร
รูปไม้” ร่วมกับผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (จากมติของวาระที่ 6.1) 
 

 
 

 
ทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข 
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นางสาวทิพยรัตน ์ลิ้มสายสุข 
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ 

สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กท ี
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 


